



**ด่วนที่สุด**  
ที่ ทส ๑๐๐๗.๓/๒๐๐๕



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน  
แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี หัวข้อ Adaptation and Resilience ในห้วงการประชุม  
Leaders Summit on Climate ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
  ๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๑๑๐๒/๒๘๕ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
  ๓. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนมาก ที่ กต ๑๑๐๒/๒๘๖ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔
  ๔. สำเนาหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๐๐๗.๓/๑๐๐๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอเรื่อง สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี หัวข้อ Adaptation and Resilience ในห้วงการประชุม Leaders Summit on Climate ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ ที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๕) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

**๑. เรื่องเดิม**

๑.๑ สหรัฐอเมริกากำหนดจัดการประชุม Leaders Summit on Climate ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการหารือระหว่างผู้นำสหรัฐอเมริกา และผู้นำจากประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง รวมทั้งผู้นำจากประเทศที่มีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างโดดเด่น โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเตรียมการสู่การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖ (UNFCCC COP26) ณ สหราชอาณาจักร ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑.๒ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้รับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา นำส่งสำเนาหนังสือของนาย John F. Kerry, Special Presidential Envoy for Climate สหรัฐอเมริกา เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีในหัวข้อ Adaptation and Resilience ซึ่งเป็นการประชุมที่ ๓ ในห้วงการประชุม Leaders Summit on Climate ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ และถ่ายทอดสดการประชุมฯ ให้ประชาชนทั่วไปรับชมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสหรัฐอเมริกา เห็นว่าประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญ มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ความก้าวหน้าและนโยบายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกา ประสงค์จะแสวงหาความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตด้วย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓

๑.๓ นายกรัฐมนตรี อนุมัติให้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีในหัวข้อ Adaptation and Resilience ซึ่งเป็นการประชุมลำดับที่ ๓ ในห้วงการประชุม Leaders Summit on Climate เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

## **๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี**

การเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีในหัวข้อ Adaptation and Resilience ในห้วงการประชุม Leaders Summit on Climate เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับการดำเนินงานในฐานภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงเข้าข่ายต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย

## **๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง**

ไม่มี

## **๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย**

การประชุม Leaders Summit on Climate ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีผู้นำจากประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง ประเทศที่มีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างโดดเด่น ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการเงิน ภาคประชาสังคมและเยาวชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยการประชุมฯ ประกอบด้วยการแถลงการณ์แสดงความมุ่งมั่นการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประชุมหัวข้อการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประชุมหัวข้อการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประชุมหัวข้อนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการประชุมหัวข้อโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๔.๑ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีในหัวข้อ Adaptation and Resilience ร่วมกับรัฐมนตรีจากราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐหมู่เกาะฟีจี ราชอาณาจักรโมร็อกโก สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ไอร์แลนด์ ราชอาณาจักร สาธารณรัฐวันดา และสาธารณรัฐโปรตุเกส โดยได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศในระดับสูง แต่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ การจัดทำแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ การจัดทำ พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึง การดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในสาขาการเกษตร และความมั่นคงทางอาหาร เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวและมีสัดส่วนเกษตรกรประมาณ ร้อยละ ๒๕ ของประชากรทั้งหมด ภาครัฐจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการด้านการเกษตรซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถเพิ่มรายได้และความสามารถในการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรได้ และยังได้ดำเนินโครงการ Thai Rice NAMA ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจาก กองทุน NAMA Facility เพื่อทดลองใช้เทคโนโลยีปลูกข้าวแบบปล่อยคาร์บอนต่ำเพื่อส่งเสริมการเกษตร แบบยั่งยืน รวมทั้งยังได้ใช้โอกาสจากการเป็นประธานอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาค และสร้างเวทีแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ในการรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการสนับสนุนจาก ต่างประเทศด้านการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร ซึ่งมีความสำคัญ ต่อการยกระดับการดำเนินการในประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้แสดงความมุ่งมั่นของประเทศไทย ในการยกระดับการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยยินดีร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์กับนานาประเทศ พร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะให้ความสำคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยโมเดล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy – BCG) ในเวที อาเซียนและเอเปคต่อไป

๔.๒ สหรัฐอเมริกาประกาศการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ฉบับใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๕๐ – ๕๒ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ เทียบกับปี ค.ศ. ๒๐๐๕ และจะเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่ประเทศกำลังพัฒนาเป็นสองเท่า นอกจากนี้ กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงได้ตกลงเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงาน ที่สำคัญ อาทิ สหภาพยุโรปยืนยันเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ๕๕ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ สหราชอาณาจักรจะเพิ่มเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นร้อยละ ๗๘ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๕ แคนาดาประกาศเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นร้อยละ ๔๐ – ๔๕ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ และญี่ปุ่นประกาศเพิ่มเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นร้อยละ ๔๖ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐

๔.๓ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ต่างให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเน้นย้ำให้นานาประเทศเร่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความตกลงปารีสทั้งในมิติ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการสนับสนุนเงินทุน เทคโนโลยี และการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร โดยคำนึงถึงความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในสาขาที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างงาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร และการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป

**๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี หัวข้อ Adaptation and Resilience ในห้วงการประชุม Leaders Summit on Climate ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๐ (กลยัวัฒน์)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th, (Cc) unfccc.thailand.focalpoint@onep.go.th